

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ CAN THO NEWSLETTER

December 2022 / January 2023

Chủ điểm tháng

- Thông điệp của thầy Hiệu Trường
- Các giá trị đạo đức
- Mục tiêu toàn trường

Sự kiện quan trọng:

01/01: Tết Dương Lịch

16 – 27/01: Nghỉ cuối học phần 2
và Tết Nguyên Đán

30/01: Học phần 3 bắt đầu

1 – 3/2: Họp Phụ Huynh

20 – 24 February: Cuộc thi đánh
vần



Danny lớp Nhà trẻ và Thầy Ben
chúc mọi người đón Tết an lành, vui
vẻ và một năm mới hạnh phúc!



Học sinh SIS nhảy múa tại Hội chợ từ thiện Giáng sinh của trường

Thông điệp của thầy Hiệu Trường

Kính gửi Quý phụ huynh,

Trong mùa lễ hội này, đại gia đình SIS đã tham gia rất nhiều sự kiện ý nghĩa.

Hội Chợ Từ Thiện Giáng Sinh tại trường đã thành công rực rỡ với sự tham gia của Quý phụ huynh, toàn thể nhân viên, giáo viên và các em học sinh trong các trò chơi và hoạt động thú vị nhằm gây quỹ từ thiện. Tôi thật tự hào vì chúng ta đã cùng chung tay tham gia và đóng góp một số tiền đáng kể cho tổ chức Caritas Việt Nam, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn hơn.

Sau khi hoàn thành kỳ thi học kỳ, toàn thể học sinh, nhân viên và giáo viên đã có thời gian nghỉ ngơi để tận hưởng không khí Giáng sinh cũng như chào đón Năm mới hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Khi trở lại trường vào tháng Giêng, nhà trường lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho chương trình mừng Xuân Quý Mão sắp tới. Đối với Quý phụ huynh và các em học sinh đang trong chuyến du lịch hoặc trở về quê hương vào dịp Tết Nguyên Đán, tôi xin chúc tất cả Quý phụ huynh và các em học sinh có một chuyến đi bình an và một khoảng thời gian ấm áp bên người thân yêu.

Năm 2022 là một năm đầy thử thách đối với tất cả mọi người, nhưng chúng ta đã vượt qua những thử thách đó và đạt được nhiều điều tuyệt vời. Trong năm 2023, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể mọi người và gia đình, chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Mong rằng chúng ta vẫn tiếp tục đồng hành cùng nhau để giúp SIS@Cần Thơ ngày càng trở nên phồn thịnh.

Chúc mừng năm mới mọi người!

Trân trọng,

Thầy Ben

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ CAN THO NEWSLETTER

December 2022 / January 2023



Thầy Aaran tự thử thách bản thân trong Giải Marathon Di sản Cần Thơ 2022. Chạy cự ly 42 km là một thành tích đáng kinh ngạc!



Triệu Phước lớp K1 (hình trên) gửi hoa đến cô giáo. **Bảo Anh** lớp K1 diện áo dài – trang phục truyền thống trong ngày Tết (hình dưới).



Các giá trị đạo đức

Trong tháng 12 và tháng 1, các em học sinh đã học về những ưu điểm của Sự phục vụ và Tính mềm dẻo.

Sự phục vụ là mang lại giá trị cho người khác và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của họ. Bạn coi nhu cầu của họ cũng quan trọng như của chính bạn. Hãy hữu ích mà không cần chờ đợi được yêu cầu. Làm mọi công việc một cách xuất sắc. Khi bạn hành động với tinh thần phục vụ, bạn có thể thay đổi thế giới. Học sinh đã học được tầm quan trọng của Sự phục vụ trong buổi gây quỹ Hội chợ Từ thiện Giáng sinh của trường, từ đó cho thấy rằng chúng ta quan tâm đến cộng đồng và cố gắng giúp đỡ người khác.

Tính mềm dẻo là luôn sẵn sàng để thay đổi. Bạn cân nhắc về ý tưởng và cảm xúc của người khác, không khẳng định theo cách của riêng mình. Tính mềm dẻo mang đến những tư duy sáng tạo mới để hoàn thành công việc. Bạn thoát khỏi những thói quen xấu và học được những cái mới. Tính mềm dẻo giúp bạn thay đổi để hoàn thiện hơn.

Mục tiêu học tập toàn trường

Mục tiêu học tập toàn trường của tháng 12 là nuôi dưỡng những học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Thành tích học tập tốt không chỉ đơn giản là những học sinh có điểm số cao nhất, mà còn là những em học sinh đã có nhiều sự tiến bộ trong học tập và không ngừng nỗ lực để ngày càng tiến bộ hơn.

Mục tiêu Học tập Toàn trường của Tháng Giêng là Học sinh Thông thạo Công nghệ. Am hiểu Công nghệ có nghĩa là học sinh sử dụng công nghệ một cách hiệu quả để truy cập, sắp xếp, đánh giá, tạo và truyền đạt thông tin. Như vậy học sinh cũng có thêm kiến thức và trách nhiệm về việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội.

Am hiểu Công nghệ sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm hơn tại nơi làm việc trong tương lai và hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất trong học tập. Kiến thức công nghệ là chìa khóa thành công trong tương lai!



Sophia lớp 5 đang hướng dẫn cả lớp về các từ được rút gọn.



Khả Di lớp K1 và ông già Noel tạo dáng đáng yêu. Giáng sinh luôn là khoảng thời gian thú vị và kỳ diệu đối với học sinh.



Mia lớp Nhà trẻ cầm trên tay món quà Giáng sinh khổng lồ. Theo truyền thống, ông già Noel chỉ tặng quà cho những cô cậu bé ngoan ngoãn, nên Mia rõ ràng xứng đáng với món quà khổng lồ ấy.

SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL @ CAN THO NEWSLETTER

December 2022 / January 2023



Gia Phú lớp Mẫu giáo đang gieo hạt trồng hoa tại vườn trường trong giờ học STEM.



Bạn Nolan Nhật Lớp K2 cắt hình để rèn luyện kỹ năng khéo léo (hình trên). **Học sinh SIS** chờ để chơi trong Hội chợ Từ thiện Giáng sinh của trường (hình dưới).



Giải thưởng SWLG của trường dành cho những học sinh chăm chỉ nhất và đạt thành tích cao nhất. Những học sinh đạt kết quả tốt nhất trong tháng này như sau:

Thành tích học tập

Nhà trẻ - Burns Lê Đan, K1 - Phạm Thanh Sơn, K2 - Hồ Ngọc Minh Khuê, Prep - Trần Gia Phú, Y1 - Nguyễn Linh Đan, Y2 - Nguyễn Gia Hưng, Y3 - Trương Đoàn Hải Lam, Y4 - Phạm Quỳnh Phương, Y5 - Trần An Khang, Y6 - Lê Như, Y7 - Đoàn Đông Nguyên, Y8 - Trần Thiện Phong, Y9 - La Gia Mỹ, Y10 - Trần Ngọc Thảo Ngân

Chúc mừng những học sinh đạt thành tích học tập tốt của trường chúng ta!

Những Nhà Thông thạo Công nghệ

Nhà trẻ - Wei Yong Jie, K1 - Nguyễn Hoàng Khánh Vy, K2 - Lê Minh Khôi, Prep - Lê Nguyễn Ngọc Minh, Y1 - Nguyễn Hoàng Bảo, Y2 - Trương Minh Quân, Y3 - Li Khánh Trung, Y4 - Ngô Hải Khánh, Y5 - Bùi Thái Bảo Ngọc, Y6 - Nguyễn Hoàng Phúc, Y7 - Tăng Tuệ Anh, Y8 - Nguyễn Minh Đăng, Y9 - Nguyễn Nhật Nam Phương, Y10 - Nguyễn Đức Thành

Chúc mừng những Nhà Thông thạo Công nghệ của trường chúng ta!

Eastern Values

Global Education



Học sinh Lớp 6 Lisa và Sophie chăm chỉ làm việc trong GP (hình trên). **Học sinh K2** tập nhảy cho lễ đón Tết của trường (hình dưới).



Jesse của Lớp Mẫu giáo được hướng dẫn bước vượt chướng ngại vật bởi **Thầy Limbert**.